

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลเถิน ประจำปี ๒๕๖๕

รอบ ๒ เดือน หลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕)

ที่	มาตรการป้องกันการค้ารับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน
๓	มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๓.๑ ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการป้องกันการค้ารับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๔	มาตรการป้องกันการค้าทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการจัดหางานที่สุจริตตามที่กำหนด ๔.๑ ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง มาตรการป้องกันการค้าทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลเถิน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน	ไม่มี	๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบราชการจริง ๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาลแบบ โรงพยาบาลเถื่อน ประจำปี ๒๕๖๕
 รอบ ๖ เดือน หลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕)

ที่	มาตรการป้องกันการรักษาพยาบาล	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบ/อายุ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
	มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ			๓. ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆ ใดเลย
๕	มาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถื่อน / ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	
๖	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล			
	๖.๑ ประกาศโรงพยาบาลเถื่อน เรื่อง มาตรการการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน			
	๖.๒ ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเถื่อน ว่าการด้วยจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเถื่อน พ.ศ.๒๕๖๑	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถื่อน	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลเถื่อน